

Số: /KH-SKHCN

Hà Nam, ngày tháng năm 2022

KẾ HOẠCH

**Triển khai thực hiện Nghị quyết số 169/NQ-CP của Chính phủ
ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh
thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số
12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam
ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026**

Thực hiện công văn số 2517/KH-UBND, ngày 19 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 169/NQ-CP của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026. Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong đơn vị, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và thực hiện có hiệu quả chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.

Triển khai linh hoạt, đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt để vận động để người Việt Nam ở nước ngoài tin tưởng, gắn bó, yên tâm hướng về quê hương, trở thành cầu nối thúc đẩy quan hệ đối ngoại giữa bạn bè quốc tế với Việt Nam, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước; đồng thời vận động người Việt Nam ở nước ngoài giữ gìn Tiếng Việt, phát huy bản sắc và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc sở trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch này nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn thể công chức, viên chức và người lao động, nâng cao sức mạnh đoàn kết; đồng thời kết hợp chặt chẽ với công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước; đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, thù địch, phản ánh không đúng sự thật về quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước và tình hình quê hương, đất nước.

II. Nhiệm vụ cụ thể

Tổ chức phổ biến, quán triệt Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Tiếp tục nâng cao trách nhiệm, nhận thức của cấp uỷ, chính quyền trong thực hiện chủ trương đại đoàn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Thực hiện nghiêm túc các chính sách, quy định pháp luật thuộc lĩnh vực Khoa học và công nghệ; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm tháo gỡ

vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để người Việt Nam ở nước ngoài về địa phương đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Tiếp tục thông tin, tuyên truyền về tình hình quê hương, đất nước nhằm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá và truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Đổi mới nội dung và phương pháp tuyên truyền về công tác thông tin đối ngoại đối với người Việt Nam ở nước ngoài, gắn đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, không đúng sự thật về tình hình quê hương, đất nước, về quan điểm, chủ trương, chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Tiếp tục triển khai thực hiện các Đề án, chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành để thu hút và phát huy có hiệu quả các nhà khoa học, chuyên gia giỏi là người địa phương ở nước ngoài đóng góp cho quê hương. Tiếp tục triển khai các chính sách, quy định về chế độ đãi ngộ, trọng dụng các chuyên gia, nhà khoa học người Việt Nam ở nước ngoài về địa phương làm việc.

III. Tổ chức thực hiện

1. Các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở chủ động tham mưu cho Lãnh đạo Sở triển khai thực hiện các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ được giao đảm bảo theo các quy định của pháp luật.

2. Giao Văn phòng Sở có trách nhiệm đôn đốc các phòng, đơn vị trong việc triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo định kỳ theo quy định.

3. Giao Phòng Quản lý chuyên ngành cập nhật các văn bản như: Nghị quyết số 169/NQ-CP của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026 trên Website của Sở.

Trên đây là kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 169/NQ-CP của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026 của Sở Khoa học và Công nghệ. Trong quá trình thực hiện kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở kịp thời phản ánh về Văn phòng Sở để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Sở chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Công an tỉnh Hà Nam;
- Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tất Nhiên